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คุณจิตติมา  ภาณุเตชะ   ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  

 สตรีในสังคมไทยและสตรีในสื่อไทย  จากประสบการณ์ที่ได้ทํางานในองค์กร สคส. ทํางานในประเด็น
สุขภาพผู้หญิงในสังคมไทยย่างเข้าปีท่ี 13 พบว่าปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้หญิงดีไม่ดีเก่ียวข้องกับ
เรื่องสังคมวัฒนธรรม คือ ผู้หญิงมองตัวเองอย่างไร สังคมมองผู้หญิงอย่างไร ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพ ความม่ันใจใน
ตัวเอง รวมถึงวิถีชีวิตหลายๆอย่าง ทุกวันท่ี 25 พฤศจิกายน จะเป็นวันที่มีการรณรงค์ยุติความรุนแรงในผู้หญิง ซ่ึง
มักจะนึกถึงความรุนแรงทางกาย การถูกทําร้ายร่างกาย ข่มขืน ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงในรูปแบบ ถ้าจะพูดปัญหาผู้หญิงมี
หลายระดับ มีทั้งทางตรง และความรุนแรงเชิงโครงสร้าง วัฒนธรรม  

 อ้างถึงจากผลการศึกษาของ ดร.กฤตยา  อาชวนิจกุล ที่พูดถึงการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้หญิง
สมาคมเพศวิถีศึกษา 2558 พยายามใช้มุมมองทางเพศภาวะและความหลากหลาย โดยสรุปสั้นๆสถานการณ์ของ
ผู้หญิงได้ชัดเจน ดังน้ี 

 “ผู้หญิงไทยมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายด้วยคุณภาพชีวิตที่ด้อยกว่า เสี่ยงต่อการตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้า
มากกว่า อยู่กับโรคเร้ือรังและความพิการยาวนานกว่า ขณะที่ความรุนแรงทางเพศ เป็นปัญหาสําคัญอันดับหน่ึง
ของสุขภาวะผู้หญิง ในสถานการณ์เร่ืองท้องและแท้ง ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะประณามผู้หญิงฝ่ายเดียว และปล่อย
ให้ผู้หญิงเผชิญปัญหาตามลําพัง” 

สุขภาวะผู้หญิงไทย เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนอย่างไร.. 

 จากการศึกษาย้อนหลังในการรายงานข่าวช่วง 10 ปี ตั้งแต่ปี 2545-2555 โดยคุณกุลภา วจนสาระ 
นักวิจัยประชากรและสังคม พบว่าอัตราการนําเสนอข่าวที่เก่ียวข้องกับผู้หญิง มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นข่าว
เรื่องความรุนแรงท่ีเกิดกับผู้หญิง กลายเป็นเนื้อหาหลักที่ถูกส่งผ่านสื่อมวลชน ในกระบวนการนําเสนอเม่ือนํามา
ศึกษาเชิงเนื้อหาสาระ (Content Analysis) พบว่าน้ําเสียงของการนําเสนอยังพูดถึงว่าเป็นความผิดของผู้หญิง เช่น 
ให้ความเห็นเรื่องการแต่งกายเป็นหลัก มุ่งเน้นพฤติกรรมไม่ระมัดระวังตัว วิธีการนําเสนอไม่สร้างความเข้าใจต่อ
ประเด็นปัญหาความรุนแรง  วิธีการนําเสนอต่อผู้ถูกกระทํายังละเมิด เช่น ไม่ได้ปกปิดหน้าตา ซ่ึงได้มีการทํางาน
ร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ พัฒนาแนวทางการเสนอข่าวเรื่องเพศ มีประเด็นอะไรบ้าง ควรนําเสนอข่าว
ด้วยมุมมองอย่างไร ค้นพบว่าเป็นเพียงการขยายมุมมอง ไม่ได้นําไปสู่การปฏิบัติ เปลี่ยนแปลงได้จริง   การเหมา
รวมเร่ืองเพศ เป็นเน้ือหาหลักที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้หญิง พบว่าแท้จริงแล้วปัญหาหลายอย่างที่ปรากฏ 
เช่น ท้อง มีความสัมพันธ์กับภาพเหมารวมของสังคมไทย สื่อมวลชนท่ีทํางานเก่ียวกับการส่งผ่านเนื้อหาต่างๆ ถ้า
มองเห็นภาพรวมกัน จะสามารถช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้   การให้ความสําคัญกับน้ําเสียงในการนําเสนอ



ข่าว รวมท้ังปัจจุบัน เนื้อหารายการท่ีให้เด็กแต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่ แสดงบนเวที เน้ือหารายการสําหรับเด็กจริงๆ
ปรากฏอยู่ในสื่อมีมากน้อยแค่ไหน สื่อมวลชนคือเพื่อนร่วมทางและมีบทบาทสําคัญมากในการช่วยสร้างการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้  

แนวทางการกํากับดูแลเน้ือหา (Content Regulation) 

ภาพเหมารวมเร่ืองเพศเป็นแก่นหลักในการเปล่ียนแปลงสังคม ควรมีการดูแลเนื้อหาในหลายระดับ  

 เพิ่มคุณภาพเนื้อหา ส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลเชิงบวก เช่น ทําให้เห็นความสําคัญก่อนว่าคุณภาพรายการ
มีเนื้อหาท่ีจะช่วยร้ือภาพเหมารวมเร่ืองเพศ ทําให้ผู้ผลิต ช่องรางการเห็นความสําคัญ ให้รางวัล 

 กําหนดโควตาเพิ่มเนื้อหาที่หลากหลาย ใช้ช่องทาง Co-regulation ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆ 
เพื่อพัฒนาเน้ือหาเร่ืองเพศในสื่อที่มีคุณภาพ และทําให้เกิด Self-regulation มีการศึกษาวิจัยและนําเสนอ
ผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรมของการนําเสนอเนื้อหาที่มีอคติทางเพศและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 มาตรฐานข้ันพื้นฐานความรุนแรง การละเมิด การคุ้มครองและเสริมศักยภาพผู้บริโภคสื่อฯ ออกแนว
ปฏิบัติจริยธรรม ซ่ึงอาจจะควบคุมระดับพื้นฐานได้ 

-------------------------------------------------- 

คุณณัฐยา บุญภักดี เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานด้านเยาวชน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจําประเทศ
ไทย (UNFPA)   

 จะยกระดับคุณภาพของผู้หญิง เสรีภาพของผู้หญิงอย่างไร… 
 เวทีระดับนานาชาติมีประเด็นสื่อกับสิทธิมนุษยชนผู้หญิงถูกหยิบยกมา บทบาทของสื่อมวลชนมีอิทธิพลสูง
มากต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ในการสํารวจหลายๆประเทศสื่อมวลชนทําหน้าที่ในการส่งข้อมูล
ข่าวสาร สร้างการเรียนรู้ ให้กับคนจากรุ่นสู่รุ่นนับตังแต่ตื่นนอน-เข้านอน 
 ในต่างประเทศมีการทํางานวจิัย ชี้ไปตรงกันว่า เราไม่สามารถพูดได้ว่าสื่อมวลชนเป็นเพียงกระบอกเสียง 
เป็นกระจกสะท้อนสังคม สื่อได้ทําหน้าที่เป็นสถาบันหลักในการกล่อมเกลาสังคม คนที่ทํางานสื่อมวลชนโอกาสท่ี
จะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมอยู่ในมือ ในขณะเดียวกันพื้นที่สื่อกลายเป็นพื้นท่ีในการส่ง
เสียงของกลุ่มคนต่างๆ ท่ีมีหลากหลายมากข้ึน โดยไม่ต้องรอให้สื่อมวลชนอาชีพไปทําข่าว ดิจิตอลมีเดียหรือการใช้
โซเชียลมีเดียทั้งหลาย ผู้ใช้สื่อจึงเป็นผู้ผลิตสื่อเองได้ (ผู้ส่งสาร) ต้องตั้งคําถามว่าอยู่บนความเสมอภาค เท่าเทียม
และความเคารพหรือไม่ 

ผู้หญงิในส่ือ  

 ประเด็นผู้หญิงในระดับนานาชาติ สิทธิมนษุยชนของผู้หญิงในสื่อมีมานานแล้ว มีงานวจิัยเก่ียวกับผู้หญิงใน
สื่อพื้นที่ส่ือได้ทําหน้าที่ในการส่งเสริมหรือเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงหรือไม่ ในทางกลับกันเนื้อหาที่ปรากฏ
ผ่านสื่อมักถูกวิเคราะห์ว่าปรากฏเร่ืองการเหยียดเพศ อคติ การเลือกปฏิบัติทางเพศ ด้วยหรือไม่  



 ช่วงหลังงานวิจัยมีความก้าวหน้ามาก นักวิจัยไม่ต้องลงไปเก็บข้อมูลเอง งานวิจัยท่ีน่าสนใจมากที่ประเทศ
อังกฤษ ชื่อว่า The Everyday Sexism Project  คณะทํางานเปิดเว็บไซต์ข้ึนมาและรณรงค์ให้ผู้หญิงมาเป็น
สมาชิกและเล่าเรื่องราวที่เจอผ่านช่องทางน้ี แล้วนักวิจัยก็ได้นําข้อมูลเหล่าน้ันมาวิเคราะห์ต่อเพื่อให้องค์กรด้านสื่อ
ในอังกฤษใคร่ครวญ แก้ปัญหาต่อไป 

 ฝร่ังเศสมีการศึกษาวา่สรุปสั้นๆว่า เรื่องของความรู้เป็นโลกของผู้ชาย ดูจากการทีวี วิทยุต่างๆ เวลาเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาออกรายการ 4 ใน 5 คน จะเป็นผู้ชาย ไม่วา่จะในหัวข้อใดๆ ก็ตามผู้นําเสนอ 20 เปอร์เซ็นต์เป็น
ผู้หญิง 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้ชาย  ตลอดทั้งปีเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้หญิงเพียง 29 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงสิ่งที่พบไม่ต่างจาก
งานวิจัยเม่ือ 40-50 ปีที่แล้ว ไม่มีความแตกต่างระหว่างประเทศท่ีพัฒนาแล้วกับกําลังพัฒนา 

จากการสํารวจของ Global Media Monitoring Survey Project 2005 และ 2010 

2005       2010 

20% ของข่าวทั้งหมด เป็นข่าวเก่ียวกับผู้หญิง   13% ของข่าวทั้งหมด เป็นข่าวเก่ียวกับผู้หญิง  

14% ของข่าวการเมือง เป็นข่าวนักการเมือง ผู้หญิง  46% ของข่าวนําเสนอ ภาพลกัษณ์เหมารวม  

20% ของข่าวธุรกิจ เป็น ข่าวผู้หญิงนักธุรกิจ  19% ของข่าวการเมือง เป็นข่าวนักการเมือง ผู้หญิง   

42% ของผู้หญิงที่เป็น ข่าว คือเซเลป   20% ของข่าวธุรกิจ เป็น ข่าวผู้หญิงนักธุรกิจ 

ซ่ึงเห็นได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 

งานวิจัยสื่อมวลชนและภาพลักษณ์ของผู้หญงิในปี 2013 สรุปว่า 

 ในแวดวงสื่อ การนําเสนอผู้หญิงในเชิงวัตถุทางเพศปรากฏสูงมากในแวดวงสื่อและโซเชียล ส่งผลต่อการ
รับรู้ภาพลักษณ์ตนเองของผู้หญิงและเยาวชน  การผนึกกําลังกันระหว่างการตลาดและสื่อ ส่งผลให้ความเป็นวัตถุ
ทางเพศของผู้หญิงถูกขับเน้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบันเทิง  ส่งผลให้เยาวชนรู้จักไอดอล ของความ
เป็นหญิงแต่เฉพาะมุมของความเป็นวัตถุทางเพศ บทบาทผู้หญิงในมิติอ่ืนๆที่สําคัญต่อสังคมถูกลบหาย  และยิ่ง
ตอกย้ํา การเหยียดเพศ หรือ Sexism หนักข้ึน สุดท้ายสังคมเสียประโยชน์จากการท่ีผู้หญิงทุกรุ่นถูกจํากัดศักยภาพ
ในการพัฒนาบทบาททางสังคม 

 เสรีภาพสื่อในการแสดงความคิดเห็นมีความสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาความ
ยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา แต่ไม่ใช่สิทธิที่เอกเทศในตัวเองหากแต่ยึดโยงกับสิทธิมนุษยชนด้านอ่ืนๆ เช่น สิทธิใน
ชีวิต ศักดิ์ศรีคามเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัว  

 

 



แนวทางการนําเสนอข่าว เกี่ยวกับความรุนแรงต่อ ผู้หญงิ โดย กองทุนประชากรแหง่สหประชาชาต ิ 

หลักการ 

• ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของผู้เสียหายในทุกกรณี 

• ในการสัมภาษณ์และนําเสนอเร่ืองของผู้เสียหาย ต้องให้ความสําคัญแก่สิทธิความเป็นส่วนตัวและการ
ปกปิดสถานะบุคคล มุ่งเน้นการเสนอมุมมองความคิดของผู้เสียหาย มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

• ประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายคือเป้าหมายของการดําเนินการทุกอย่างท่ีเก่ียวข้อง 

• ต้องนําอายุและวุฒิภาวะของผู้เสียหายเข้ามาพิจารณาด้วยเสมอ (ไม่มุ่งแต่เร่ืองสิทธิของผู้เสียหายเพียง
อย่างเดียว) 

• ต้องปรึกษาผู้ใกล้ชิดผู้เสียหายเสมอเพื่อป้องกันผลกระทบทางลบจากการเป็นข่าว 

• ต้องไม่ระบุเร่ืองราวหรือภาพของผู้เสียหาย ญาติ คนรู้จัก ที่อาจเปิดเผยสถานะบุคคลและส่งผลให้ตกอยู่
ในความเส่ียง (แม้จะใช้ชื่อสมมติหรือปกปิดที่อยู่แล้วก็ตาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
(ร่าง) จริยธรรมรายการโทรทัศน์โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
โดย อ.ดร.ชเนตตี  ทินนาม ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  

 
สรุปประเด็นที่ผู้เข้าร่วมนําเสนอได้ดังน้ี 
 
 คุณณัฐยา  บุญภักดี เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานด้านเยาวชน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 
ประจาํประเทศไทย (UNFPA): มีความเห็นว่าบางเร่ือง เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการทํางานเฉพาะหน้าของ
สื่อมวลชน แต่บางข้อ อยากเห็นสื่อมวลชนก้าวเข้ามามีบทบาทมากกว่านี้ เช่น ข้อหลังๆ ที่อ.ชเนตตีกล่าวถึง คือ 
เหมือนให้สื่อมวลชนเป็นหน่ึงในภาคีท่ีจะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น นําเสนอชุดความคิดใหม่ๆ 
เก่ียวกับเพศหญิง เพศชาย หรือสิ่งที่เป็นค่านิยมในเร่ืองเพศ อยากให้ลดตรงน้ันลงและไปสร้างชุดความคิดความ
เชื่อของการประพฤติปฏิบัติแบบใหม่ ซ่ึงอันน้ีไม่แน่ใจว่าทางสื่อมวลชนเห็นว่าพอจะไหวหรือไม่ หรือต้องมีการหนุน
เสริมอะไรบ้าง หรือต้องมีการนําเสนอละคร หรือสื่อโทรทัศน์ให้นําเสนอแบบใหม่ ซ่ึงการนําเสนอตรงนี้ไม่สามารถ
เกิดข้ึนได้เพียงช่วงเวลาข้ามคืน ต่อให้มีการอบรมคร้ังสองครั้งก็ตามแต่ต้องมีการเพิ่มทักษะความรู้ ความคิด ดังนั้น
คิดว่าเป็นโจทย์ท่ีซ้อนข้ึนมาอีกชั้นหน่ึง 

 
 คุณจิตติมา  ภาณุเตชะ : สิ่งท่ีต้องการแลกเปลี่ยนคือ ๑) เราจะสามารถนําร่างจริยธรรมเหล่านี้ไปสู่การ
ปฏิบัติจริงได้อย่างไร ถ้าเราเห็นว่า เราเป็นตัวจักรสําคัญอันหนึ่งในการสร้างสถานภาพผู้หญิง สร้างความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องมุมมองของผู้หญิง จะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติอย่างไร ๒) หลายอย่างเป็นทักษะที่ต้องถูก
ฝึกฝนที่ทักษะที่จะต้องทํางานเฉพาะหน้า แต่หลายอย่างเป็นการเสริมทักษะทางด้านนี้ไปสู่การสร้างระบบ ในเชิง
กลไก อยากฟังจากทางฝั่งของทาง กสทช. นักวิชาการ สื่อ ใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงนี้ ว่าถ้าจะเปิดวง จะทําอย่างไร
ที่จะสามารถทําให้เกิดได้จริง ตนเองเป็นส่วนหนึ่งท่ีทํางานด้านนี้มานาน เห็นว่าสื่อมวลชนคือเพื่อนร่วมทางที่จะ
ช่วยลบภาพเหมารวมหลายอย่าง โดยเฉพาะภาพเหมารวมเรื่องเพศ คิดว่าถ้าสามารถเร่ิมได้จริงจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้มาก สิ่งท่ีอ.ชเนตตี ทํานั้นคิดว่าครบถ้วน ส่วนตัวถูกใจมาก แต่จะเคลื่อนที่เรื่องนี้ต่อไปอย่างไร 

 
 คุณกุลวดี  สุมาลย์นพ เจ้าหน้าที่ชํานาญการจาก UNFPA Thailand : Code of Ethic ไม่เรียกว่า 
Code of Conduct มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 อ.ชเนตตี Code of Ethic เป็นหลักการในเชิงปรัชญาวา่สือ่มวลชนต้องมีวิธีคิดอย่างไรบ้าง เช่นหลักการ
เรื่อง Objectivity หลักการเร่ือง Fairness หลักการเรื่อง Moral ในลักษณะแบบนี้ เหมือนจริยธรรมเป็นการ
พัฒนามาจากทางปรัชญา และเม่ือสื่อเอามาใช้ก็จะมีการลดรูปเป็น Ethic บางทีไม่อยากให้ไปยึดที่ Keywords แต่
ก็น้อมรับ แต่ต้องการลักษณะสิ่งสําคัญที่จะนําไปใช้ได้ โดยเน้น Concept ด้านจริยศาสตร์ 

 
ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ขอเสนอบางประเด็นในหน้า ๒ ข้อ ๑๐ 

ในข้อน้ีไม่ได้ระบุให้ชัดเหมือนข้อที่ ๑ ในเรื่องแหล่งข่าวที่มีการระบุชัดเจนว่าไม่ควรนําเสนอประเด็นท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อชื่อเสียง แต่ว่าสื่อกลับไปนําเสนอแม้เค้าเป็นผู้กล่าวหา บางทีคนถูกกล่าวหาไม่ได้ทําผิดจริงแต่ถูกออก
สื่อไปแล้ว แม้ผ่านไปอีก ๑๐ ปีมันก็ติดตัวไป ฯลฯ ซ่ึงอยากฝากข้อ ๑๐ ให้มีการขยายความเพิ่มเติมให้ชัดเจน
เหมือนข้อที่ ๑ ด้วย 



 ในเร่ืองการสัมภาษณ์ ข้อ ๔ ในส่วนของการแปลงเสียงสัมภาษณ์ ก็เห็นว่าดี แต่เป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายให้นักข่าว ซ่ึงปัจจุบันสื่อในต่างประเทศจะใช้นักแสดงแทน ก็เอาคําสัมภาษณ์มาจากผู้ที่ถูกกระทําความ
รุนแรงนั่นเอง 
 ชอบประเด็นข่าว หน้า ๕ ข้อ ๖ ท่ีได้ร่างว่าควรนําเสนอความรุนแรงทางเพศว่าเป็นปัญหาสังคมมากกว่า
ปัญหาส่วนตัว ซ่ึงทางอ.ชเนตตี ได้อธิบายแล้วว่าสื่อมักนําเสนอเป็นปัญหาส่วนตัวของผู้กระทําความรุนแรง         
แต่อยากให้เพิ่มเติม เพราะตอนที่ระดมความเห็นมีประเด็นท่ีว่า สื่อมักจะอธิบายว่าผู้ที่กระทําความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงหรือเด็กมักมีปัญหาส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาทางจิตวิทยา ถ้าจะลองอธิบายเพิ่มเติมก็ได้
พูดไปแล้วในข้อ ๗ ว่าบางทีปัญหาในจิตวิทยาของผู้กระทําความรุนแรงอาจมีสาเหตุมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างทาง
สังคมมากกว่า ทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ต่างเป็นเหยื่อของโครงสร้างเชิงอํานาจอันบิดเบี้ยวของสังคมเช่นเดียวกัน ก็คิด
ว่าน่าจะเพิ่มตรงส่วนนี้ 
 สื่อเวลานําเสนอข่าวสื่อมักจะไม่ค่อยให้ความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของภาษาข่าว เร่ืองของ
การใช้ภาษาที่หยอกล้อ ประเด็นปัญหาของผู้หญิง น่าจะขยายความเพิ่มเติม เพราะบางคร้ังเขาไม่เข้าใจว่าการใช้
ภาษาหยอกล้อนั้นมันร้ายแรงนักหรือ เพราะจริงๆ แล้วการใช้ภาษาหยอกล้อ ทําให้ผู้ให้สัมภาษณ์ก็ดีหรือผู้ที่ถูก
กระทําความรุนแรงอาจรู้สึกได้ว่าเรื่องของเขาไม่สําคัญหรือ จึงไม่ค่อยจริงจัง นอกจากน้ีถ้าสังเกตดีๆ จะมีพิธีกร
ที่มาดําเนินรายการส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชาย และมักใช้นํ้าเสียงกับผู้ร่วมดําเนินรายการผู้หญิงแบบทีเล่นทีจริง เหมือนผู้
ร่วมดําเนินรายการผู้หญิงมีสถานะที่ด้อยกว่า ขอฝากประเด็นตรงน้ีไว้ด้วย 
 นอกจากนั้นในเรื่องของละคร อยากให้เพิ่มประเด็นว่าผู้หญิงสามารถพึ่งพาตนเองได้ จะเห็นว่ามีบริบท
หนึ่งซ่ึงขาดไป คือ บริบทเรื่องทางเพศ ละครมักไม่ค่อยนําเสนอผู้หญิงท่ีเป็นโสด แต่ประสบความสําเร็จ มัก
นําเสนอผู้หญิงคู่กับผู้ชาย เป็นการตอกย้ําความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศเป็นใหญ่ นอกจากนีหากจะเพิ่มเร่ืองของ
ผู้หญิงในหลายมิติ น่าจะเพิ่มในเร่ืองตัวแทนของผู้หญิง ช่วงวัยท่ีแตกต่าง ในละครมักจะเป็นช่วงวัยรุ่นและวัย
ทํางาน แต่ละเลยวัยผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเราลองพิจารณาถึงสภาพทางสังคมในความเป็นจริงผู้สูงอายุท่ีเป็นท้ัง
ผู้หญิงและผู้ชายยังมีบทบาททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอยู่มาก น่าจะเพิ่มตรงส่วนนี้ 
 ในอีกประเด็นคือเรื่องการกระทําความรุนแรง ไม่ใช่เฉพาะผู้ชายเท่าน้ันท่ีกระทําความรุนแรงต่อผู้หญิง 
อย่างในกรณีเม่ือเร็วๆ นี้มีข่าวท่ีแม่สามีที่หาดใหญ่ จ้างวานฆ่าลูกสะใภ้ จะเห็นว่าผู้หญิงก็เป็นผู้ท่ีกระทําความ
รุนแรงต่อผู้หญิงได้เช่นกัน การท่ีเรามาระดมความคิดร่างจริยธรรมฯ เราอาจต้องนิยามให้ครอบคลุมท้ังผู้หญิงและ
ผู้ชาย เพราะไม่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่เป็นเหยื่อ ผู้ชายก็เช่นกัน ภายใต้โครงสร้างทางสังคมท่ีบิดเบี้ยว เราต้องก้าว
ข้ามและให้ความสําคัญกับการเท่าเทียมทางเพศด้วย 

 
 นางสาวปัทมา  จันทร์เจริญสุข จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ขอ

เสริมในเรื่องของโฆษณา เท่าท่ีมอง เห็นว่าจะเน้นไปท่ีช่วงวัยหนุ่มสาวเป็นส่วนใหญ่ ประเด็นท่ีจะเสนอว่าโฆษณา
มักตอกย้ําความไม่เท่าเทียมของอายุ เช่น เม่ือมองเร่ืองการนําเสนอของสินค้า จะทําให้ผู้หญิงที่มีอายุสูงวัย           
ดูเหมือนจะอ่อนด้อย ซ่ึงร่างตรงนี้ยังไม่เห็นประเด็นในเรื่องของวัยและเพศหญิงด้วย 

 
 คุณนิธิพันธ์  วิประวิทย์ กลุ่มรณรงค์เผยแพร่คติการล่อลวงข่มขืน: ขอเสนอในเน้ือหาเรื่องของละคร ใน

เรื่องท่ีกําลังรณรงค์อยู่คือข้อท่ี ๖ และข้อที่ ๗ ของละคร สิ่งที่ตนเองรณรงค์นั้นในส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของ
ทัศนคติ เช่น การแสดงความรุนแรงต่อผู้หญิงในละคร ถ้าจะมีก็ยอมรับได้ แต่ถ้ามันไม่เหมาะก็ใช้ตัว Rating เป็น
ตัวจัดการ  มีประสบการณ์ในการดูละครญี่ปุ่น พระเอกก็มีพฤติกรรมที่ไปข่มขืนอะไรประมาณน้ี แต่เขาแสดงออก
ว่าพฤติกรรมเช่นน้ีไม่ดีต่อเหยื่ออย่างไร ไม่ดีต่อสังคม ไม่ดีต่อคนรอบข้างอย่างไร ไม่แน่ใจในข้อ ๖ และข้อ ๗ ถ้าจะ



มีการนําเสนอความรุนแรงทางเพศ ควรนําเสนอว่ามีผลต่อจิตใจ ต่อร่างกายท้ังในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร 
และอยากให้สื่อเพิ่มบทบาทการแก้ปัญหาทางสังคมอย่างไร ทางกฎหมายอย่างไร ถ้าในเร่ืองของข่าวเราจะมีการ
คัดกรองความจริงและจัดระเบียบให้ออกมาในลักษณะท่ีเหมาะสม แต่บางทีเราต้องยอมรับว่าในละครเราเรียนรู้
จากความผิดพลาดได้เหมือนกัน อาจมีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ ว่าสังคมจะก้าวเดินต่อไป ดังนั้นตัว wording  ที่
ค่อนข้างจะ Protect ในส่วนนี้ แต่แน่นอนถ้าภาพมันรุนแรงก็จะเข้าข่ายการจัดระบบ Ethic ตรงนี้ 

 
คุณจีรนุช  เปรมชัยพร จากประชาไท: ไม่ทราบว่าร่างจริยธรรมฉบับนี้ จะมีสถานะอย่างไร จะมีสภาพ

บังคับหรือไม่บังคับ ในส่วนตัวก็ทําประเด็นเร่ืองสิทธิความเท่าเทียมทางเพศอยู่ แต่ในขณะเดียวกันในเร่ืองดังกล่าง
ก็มีประเด็นเรื่องเสรีภาพของสื่อเข้ามาในการทํางานด้วย ไม่อยากให้ร่างตรงนี้ขัดแย้งกับการทํางานทางน้ัน โดย
ส่วนตัว เห็นด้วยกับร่างตรงน้ี เห็นว่าในร่างตรงนี้ปนกันอยู่ ๒ ส่วน คือ ผลกระทบของการปฏิบัติ และสิ่งท่ีควรจะ
ส่งเสริม ดังนั้นหากเป็นจริยธรรมด้วย ก็เลยไม่ชัดเจนว่าถ้าเป็นภาคบังคับ ยิ่งมีเยอะยิ่งจําไม่ได้ เหมือนศีล จําได้แค่ 
๕ ข้อ ควรจะวางว่าอะไรที่ไม่ควรปฏิบัติอะไรบ้างที่ควรปฏิบัติ และอีกประเด็นในเรื่องของเพศ เป็นเร่ืองท่ีบังคับใจ
กันไม่ได้ เป็นเร่ืองที่ต้องมีการเจราหารือกัน อยากให้เปิดโอกาสสื่อมวลชนที่มีใจทางด้านนี้ และสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมกันทําความเข้าใจให้มากข้ึน หลายๆ เรื่องไม่ได้มีแต่ประเด็นเรื่องผู้หญิงเพียงอย่างเดียว แต่มีเร่ืองสิทธิ
มนุษยชนเข้ามาเก่ียวข้องด้วยไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ทางส่วนอ.ชเนตตี และทีม อาจมีการใช้เลนส์พิเศษที่มองลึก
ลงไป แต่บางเร่ืองจะมีเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย และหากเรามาช่วยกันให้ค่าน้ําหนักในแต่ละประเด็น พิจารณาว่า
ประเด็นใดควรให้มีการหารือทําความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้สื่อเข้ามามีส่วนร่วม 

 
คุณกุลวดี  สุมาลย์นพ UNFPA: กลับไปท่ีคําถามแรกว่าทําไมถึงเป็นหลักจริยธรรม คือเราไม่สามารถ

ปฏิเสธได้เลยว่าสื่อในปัจจุบันนอกจากมีสภาวะทางสังคมแล้ว ยังมีหน้าที่ขัดเกลาทางสังคมมาก และปฏิเสธไม่ได้ว่า
ทุนนิยมมีผลต่อสังคม และมีผลต่อเน้ือหา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข่าว โฆษณา โดยเฉพาะเร่ืองของโฆษณาถ้าถูกตั้ง
ไว้บนหลักจริยธรรม บางครั้งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรถูก อะไรไม่ถูก แต่ถ้ามองบนหลักของสิทธิมนุษยชน อาจ
ให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
คุณณัฐยา  บุญภักดี เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานด้านเยาวชน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 

ประจําประเทศไทย (UNFPA): เนื่องจากประเด็นท่ีเราหารือกันอยู่ อย่างที่คุณจิตตมา พูดถึงงานวิจัยเม่ือสิบปีที่
แล้ว แม้ว่าจะใช้ได้ แต่พวกเราที่ทํางานมาเรามองว่าไม่ประสบความสําเร็จ เพราะมันถูกต้องแต่ปฏิบัติไม่ได้ เคย
ทดลองในการใช้ทั้งเรื่องการอบรม การใช้ภาษา การวิจัย แต่มีข้อสังเกตอันหน่ึงว่าหลังจากที่มีการทํางานใน
ลักษณะน้ีได้ ๒-๓ ปี ของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ และก็มีหนังสือพิมพ์หัวสีฉบับหนึ่งลงรูปผู้หญิงโดนข่มขืนและ
เสียชีวิตในคลองโดยไม่มีการปกปิดอะไรเลยก็มีการพูดคุยกับสภาการหนังสือพิมพ์ และมีการหยิบ Guideline 
ข้ึนมาทําเป็นข้อบังคับไปหนังสือพิมพ์ซ่ึงอยู่ในสภาการหนังสือพิมพ์ และหลังจากนั้นไม่เห็นภาพแบบนั้นอีกเลยใน
หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เป็นหลักจริยธรรม จริยศาสตร์ก็ได้ แต่พอถึงตอนที่ทําให้เกิดการปฏิบัติได้จริงต้องเป็น
รูปธรรมสูงมากๆ เช่น เราทําทั้งเล่ม ในเรื่องท่ีเขาหยิบได้ทันทีคือเร่ืองข่มขืน ซ่ึงเขาเข้าใจได้ทันที ปฏิบัติได้ สภา
การหนังสือพิมพ์ไปบังคับได้ ก็เป็นการสนับสนุนความเห็นของคุณจีรนุชว่าต้องมีการหารือร่วมกันและหาทางออก
และเห็นด้วยกับทางคุณกุลวดี ว่าเป็นเร่ืองสิทธิมนุษยชน คงไปในทางใดทางหนึ่งอย่างสุดโต่งไม่ได้ มาตรฐานท่ีดีคือ
อะไร อยากให้สื่อสามารถบอกได้ว่าอันนี้ทําได้ทันที อันนี้ยังคลุมเครือ อันน้ีมันซับซ้อนเกินไป เกินหน้าที่ ซ่ึงสื่อแต่
ละประเภทมีระยะเวลาในการทํางานไม่เท่ากัน โอกาสที่จะคิดใคร่ครวญกับงานท่ีทําออกไปก็ไม่เท่ากัน ดังน้ันระดับ
ข้ันของการนําไปใช้ก็ตามประเภทของสื่ออีก ซ่ึงความซับซ้อนมีอยู่หลายจุดเหมือนกัน 



 
 คุณรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ (ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการแข่งขันและกํากับดูแลกันเอง สํานักงาน 

กสทช.) : เนื่องจากมีการถามกลับมาในเร่ืองของการนําไปปฏิบัติจริงของตัว Guideline ตามท่ีมีการบอกว่ามีการ
จัดทํา Guideline ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแต่ไม่ได้ถูกนําไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเกิดผลมากนั้น ทาง
สํานักงานก็รู้สึกเหมือนกันว่าแล้วเราถอดออกมาแล้วจะไปใช้ได้อย่างไร ในเร่ืองของสิทธิในทางเพศ โดยเฉพาะเร่ือง
ของผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนเชื่อว่าผู้ชายหลายๆ คนท่ีนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือไม่ก็ตาม เม่ือฟังจากท่ีอ.ช
เนตตี รายงานออกมาหรือท่านอ่ืนเสนอมาบางท่านอาจรู้สึกว่าคิดไม่ถึง ไม่เคยคิดถึงประเด็นน้ี เราทําไปโดยท่ีเป็น
แบบแผนและเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปของความรู้สึกทั่วๆ ไป การนําเสนอแบบน้ีไม่เห็นจําเป็นต้องมานําเสนอในเชิง
ละเอียดอ่อนมากนัก แต่ว่าการท่ีจะออกมาเป็น Guideline ฉบับจริงอาจต้องดึงจุดสําคัญออกมาก่อนและหวังว่า
สามารถเป็นตัวแนวปฏิบัติได้จริง สื่อจะได้เห็นภาพว่าข้อพึงควรระวังเหล่าน้ีและส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทําจริง 
อย่างน้อยการผลิตสื่อแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นข่าว ละคร หรือโฆษณาใดๆ จะได้ไม่มีข้ออ้างว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ควรมีผลบางอย่างให้สื่อได้ จริงๆ ตอนที่ทําเรื่องการส่งเสริมจรรยาบรรณต่างๆ มองว่าเป็นนามธรรมมากๆ และไม่
มีผลออกมาทางกฎหมาย มีการลงโทษอย่างชัดเจน เพราะมีเร่ืองเสรีภาพ เข้ามาเก่ียวข้อง สื่อก็ต้องมาให้นํ้าหนัก
อะไรบางอย่าง การไม่ละเมิด ในเร่ืองสิทธิอะไรบางอย่าง จรรยาบรรณบางอย่างท่ีสื่อควรตระหนักถึง องค์กรกํากับ
ดูแลก็จะไม่ก้าวข้ามไปบังคับอันเป็นล้ําถึงสิทธิเสรีภาพ เราต้องมาพบกันครึ่งทางมันก็ไม่นําไปสู่ในเร่ืองข้อบังคับ
หรือการลงโทษ ก็ยังเห็นว่า Guideline ฉบับนี้จะสามารถนําไปเป็นแนวปฏิบัติได้จริง ก็ขอความเห็นจากสื่อ
เพิ่มเติม 

 
ผศ.นลินี  สีตะสุวรรณ: จริงๆ แล้วถ้าหากทําเป็นกฎหมายก็จะเห็นว่าอาจกระทบกับหลายส่วน แล้วถ้า

คิดถึงเรื่องค่าน้ําหนักเราเอามาคิดด้วยหรือไม่เพราะตัวกฎหมายขอบเขต ข้อปฏิบัติมีหลายแหล่งที่อาจไปกระทบ
กับกลุ่มอ่ืน ในฐานะท่ีเป็นผู้เขียนบทละครด้วย แค่จะเขียนให้มีคนดูก็ลําบากแล้ว และถ้ามีกรอบท่ีละเอียดมาก
ข้ึนมาอีก ก็จะลําบากมากข้ึน เม่ือพิจารณากรอบจาก UN ก็จะพบว่าเป็นกรอบท่ีกว้างมาก ก็ต้องมีการตีความกัน
อีก แต่ของท่ีอาจารย์นําเสนอนั้นดีมาก และถ้าจะกรองลงมาเป็น Code of อะไรก็ตาม ขอให้เป็นสากลกว้างๆ แต่
อะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเลยจะมีวิธีการหรือไม่ เช่น การมาหารือร่วมกัน โดยให้ กสทช. ช่วย ให้ทุนทํา
ละครสักเร่ือง เช่น ทําละครท่ีนางเอกเป็นโสด ต้องให้เห็นว่าเป็นทําได้อย่างจริงจัง จะเป็นไปได้หรือไม่การเอาเร่ือง
ที่อาจารย์มานําเสนอมาพูดคุยอย่างจริงจัง และประสานทําความเข้าใจร่วมกัน 

 
คุณธนิดา  กิจบํารุง รักษาการผู้จัดการข่าว แผนกเด็กและเยาวชน ช่อง ๓: อยู่วงการน้ีมาเกือบ ๓๐ ปี 

สิ่งท่ีเราเห็นอยู่ว่าเรื่องของการใช้ภาพของผู้หญิง โดยไม่มีการปิดบัง การใช้ภาพท่ีสะดุดตามันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยง
มาได้ เพราะมี Rating มันสามารถขายได้ ทําไมหนังสือพิมพ์บางเล่มเอาภาพผู้หญิงสวย นุ่งน้อยห่มน้อยมาลง 
เพราะว่าขายได้ ถ้าหากว่าทําเร่ืองธุรกิจการขายได้เป็นโจทย์ใหญ่ของเขา สิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองรองลงไป ถ้าไม่มี
กฎหมายบังคับ ในแง่ของสื่อเองถ้ามองในมุมกลับในแง่ของสื่อ ถ้ามองในเร่ืองสิทธิสตรี จะใช้วิธีการ Monitor เพื่อ
เอาผิด ลองกลับกันให้ดึงดูดเขาด้วยสิ่งที่ดี Screen แล้วดีแล้วไม่มีเหตุกรณีแบบเม่ือครู่ยกตัวอย่างว่าผู้หญิงถูกฆ่า
เปลือย แล้ว ก็ให้แต้ม ให้รางวัลท่ีเขานําเสนอได้ดี ให้เขาโด่งดังจากตรงนี้ ก่อนหน้าอยู่ช่อง ๓ ก็อยู่ช่อง ๗ มา ไม่ว่า
เวทีไหนธุรกิจมาท่ี ๑ Rating มาท่ี ๑ สิทธิมนุษยชนมาเป็นที่ ๒ ยกเว้นทีสื่อท่ีได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอะไร
บางอย่างก็ไม่ต้องกังวลเรื่องธุรกิจ Rating ก็สามารถนําเสนอบนหลักสิทธิมนุษยชนได้ 

 
 



คุณนิธิพันธ์  วิประวิทย์ กลุ่มรณรงค์เผยแพร่คติการล่อลวงข่มขืน: ในมุมมองของผู้บริโภคการส่งเสริม
เป็นสิ่งท่ีดี มีท้ังประเด็นควรจะทําเพื่อความสร้างสรรค์ให้มากข้ึน และประเด็นที่ไม่ควรจะทํา ซ่ึงที่ไม่ควรทําควร
เป็นกฎข้อบังคับออกมา ถ้าไม่บังคับทุกคนก็พร้อมท่ีจะไปไปตามตลาด ประเด็นท่ีล่อแหลม ที่อันตรายต่อสังคม ก็
ควรจะเป็นกฎเช่นกัน ดังนั้นร่างจริยธรรมฯ น้ีต้องแยกออกมาเป็นสิ่งที่ควรทํา สิ่งท่ีไม่ควรทํา ซ่ึงบางอย่างอาจเป็น
กฎหมายไม่ได้ อาจบังคับไม่ได้แต่สมาคมทางวิชาชีพจะต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างออกมา อาจเป็นจริยธรรม
หรืออะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ทุกคนอ้างว่าตลาด การแข่งไม่ใช่แข่งไปในทางที่แย่ข้ึนเรื่อยๆ ส่วนสตรีที่มีบทบาท
หลากหลาย เราก็แยก Case นี้ออกมาว่าอันน้ีให้รางวัล แต่ Case ที่บ่งบองชื่อไม่ปกปิดอันน้ีผิดก็ต้องผิดเพราะถ้า
ทําผิดแล้วเป็นอันตรายต่อเหยื่อ อันตรายต่อสังคมก็ออกเป็นกฎข้อบังคับต่อไป เคยได้ไปเสวนาของกสทช. มี
นักวิชาการท่านหนึ่งยกตัวอย่างกฎจริยธรรมให้แนะแนวสื่อของเมืองนอก อย่างมีกฎของอเมริกาว่า ละครอเมริกัน
มีกฎห้ามนําเสนอว่าผู้ปกครองไม่เข้าใจเร่ืองทางเพศกับลูกๆ กฎแบบน้ีชัดเจน ไม่ต้องตีความ แต่เสริมไปว่า
เพราะว่าเด็กท่ีไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอจะไปฝังในหัวว่าผู้ปกครองไม่ใช่ที่ปรึกษาเร่ืองเพศกับเขาได้ และมันก่อให้เกิด
ปัญหาในระยะยาวเกิดข้ึนได้ ดังนั้นกฎที่เป็นข้อห้ามอาจเขียนให้ชัดๆ อะไรควรเพิ่มก็เพิ่มให้ชัดเจน 

 
คุณธนิดา  กิจบํารุง รักษาการผู้จัดการข่าว แผนกเด็กและเยาวชน ช่อง ๓: คงต้องทําสองอย่างควบคู่

กันไปท้ังส่งเสริม ให้แรงจูงใจไม่อย่างน้ันไม่ประสบความสําเร็จ บางเรื่องถ้าต้องห้ามจริงๆ ก็ทําเป็นกฎ บางเร่ือง
หากส่งเสริมได้ก็ควรส่งเสริม  เคยไปประชุมเก่ียวกับรายการโทรทัศน์เพื่อเด็กและเยาวชน มี Model หน่ึงท่ีมีการ
นําเสนอต่อภาคสังคม เป็นเรื่องที่อยากให้มี ก็มีการเสนอว่าอันนี้อยากให้มี หากมีก็มี Point ก็ได้การลดหย่อนภาษี 
หรือเอา Agency หรือ Marketing มาคุย ว่าหากส่งเสริมรายการที่ขาวสะอาด ไม่มีปัญหาเหล่าน้ีก็ได้การตอบแทน
ไป หรือรายการข่าวที่นําเสนอแล้วได้ทุนในการนําเสนอต่อไป ถ้าเราอยากให้เกิดตรงนี้ข้ึนจริงๆ ก็ต้องพยายามไป
ให้ถึงแก่นว่าทําไมถึงไปไม่ถึงแล้วจะแก้อย่างไร ต้องพยายามแก้ด้วย 

 
ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : จริงๆ สิ่งที่เรากําลังกระทําเหมือนการ

ร่างข้อตกลงร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ถ้าเราต้องการให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมก็คงต้องทําเหมือนที่
ทุกท่านกล่าวไว้ คือต้องมีหลายวิธี ทั้งมีการส่งเสริม ท้ังเป็นข้อบังคับ ทั้งเป็นข้อแนะนํา แต่ท้ังน้ีทั้งนั้น ขอฝาก 
กสทช. ที่ต้องมีการบังคับสิ่งที่มีอยู่แล้วอย่างจริงจัง เช่น การจัด Rating ของละคร ละครบางเร่ืองท่ีมีเนื้อหารุนแรง 
ก็ให้นําเสนอตอนช่วงดึกๆ แต่ถูกนํากลับมา Rerun ในช่วงกลางวัน แม้แต่เคเบิ้ลทีวีก็ตาม ดังน้ันสิ่งที่เราทําไปไม่มี
ประโยชน์ ซ่ึงกลายเป็นว่ากลุ่มตัวอย่างหรือคนท่ีเราไม่อยากให้ดูก็ดูได้ อีกเรื่องการกังวลว่าข้อบังคับ ข้อสังเกตจะ
ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของสื่อหรือไม่ จริงๆ แล้วแม้ว่าจะต้องคํานึงสิทธิเสรีภาพของสื่อแต่ในกติกาสากลของ
สหประชาชาติก็มีข้อยกเว้นสิทธิเสรีภาพของสื่อเช่นกัน ว่าต้องไม่ไปกระทบต่อศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณีของ
สังคมนั้นๆ ด้วย ดังน้ันนอกจากสื่อจะมีบทบาทในเรื่องการรับประกันเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกของสังคมแล้ว 
ยังมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนไปสู่สังคมแห่งอุดมคติ 

 
อ.ชเนตตี ทินนาม: ต้องขอบคุณท่านในที่น้ี ทําให้เราต้องมองออกไปอีกว่าหลังแนวปฏิบัติน้ี หลายท่าน

อาจวิตกกังวลในเร่ืองของหลังการออกแนวทางปฏิบัตินี้ จะมี Action อะไรต่อไป ตนเองมีความรู้สึกว่า จริงๆ ตรง
นี้อาจไม่ใช่เป็นพียง Guideline สําหรับสื่อ แต่มองว่าตรงนี้แม้แต่คนดูก็สามารถเอาเกณฑ์ตรงน้ีมาพิจารณาอะไร
ออกมาในการพิจารณาและรู้เท่าทันสื่อ เวลาเราจะ input ชุดความรู้ในเร่ือง Media Literacy ให้คนดูในสังคม 
ก่อนหน้านี้ก็คิดไม่ออกว่าคนดูจะมีเกณฑ์อะไรว่าภาพแบบน้ีไม่เหมาะสม   ไม่รู้ว่าการคุ้มครองหรือการปกป้อง
สําคัญกว่าการได้มาซ่ึงข่าว อาจมีแนวปฏิบัติ เห็นด้วยว่าไม่ควรมีลักษณะของการบังคับ ไม่ใช่ว่าถ้าไม่ทําจะลงโทษ



อย่างไร อันนี้เป็นเสน่ห์ของจริยธรรมที่ให้คนในสังคมตัดสินว่าอันนี้คือสีดํา อันนี้คือสีขาว อันน้ีคือสีเทา เพราะ
จริยธรรมไม่ใช่กฎหมาย  กฎหมายจะชี้ชัดทันทีว่านี่คือ ดํา นี่คือ ขาว แต่จริยธรรม จะมีพื้นท่ีสีเทา และให้ความรู้
เรื่องเพศ และส่งต่อไป เกณฑ์ในตอนนี้มันอาจใช้ได้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าอันนี้อาจต้องมีการรื้อ 
หรืออาจมีการผลิตซํ้า ก็เห็นด้วยกับหลายๆ ท่านท่ีเสนอให้เกณฑ์น้ีย้ําเตือนให้สังคมกลับมามองอย่างน้อยให้ทัน
กลับมาทําหน้าที่ของมัน และเพิ่มกระบวนทัศน์ใหม่ให้เข้าใจเพิ่มข้ึน ซ่ึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่หลังจากน้ีอาจมี
ภาคปฏิบัติตามมา เช่น เคยทํา Workshop เร่ือง Gender Sensitive Indicator ให้ประชาไท และสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมขององค์ภาฯ เกณฑ์อย่างนี้อาจเป็นแนวทาง เป็นทฤษฎี และต่อจากนี้ก็มีการทํา Workshop ตามมา และ
อาจขยายผลไปสู่การดูรายการโทรทัศน์ ซ่ึงอาจมีเกณฑ์ของคนดูตามมา และก็ขอฝากความหวังให้ สํานักงาน 
กสทช. มี Action เพราะ กสทช. มีข่องทางที่ทําให้การปฏิบัติกระจายไปทั่วในวงสังคมได้ในท่ีสุด 

 
คุณจีรนุช  เปรมชัยพร จากประชาไท: การให้ผู้ชมมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่น่าสนใจว่าเขาจะมีส่วนร่วมใน

การ Monitor ผ่านกรอบเร่ืองนี้ได้อย่างไร เห็นว่ากลไกการกํากับดูแลของกสทช. เองที่ไปกํากับเรื่องเนื้อหาท่ีอาจ
ไม่สามารถติดตามดูแลได้อย่างท่ัวถึง เป็นเรื่องของ Norm และ Norm แบบไหนที่คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                
ที่ไม่ตีตรา และไม่วัดคุณค่ากันในเรื่องเพศ อาจเป็น Norm ของสังคม ไม่ใช่เรื่องว่าใครรู้ดีแล้วมาบอกว่าเป็นแบบ
ไหน แต่เป็นเร่ืองท่ีสังคมยอมรับให้เกิดเร่ืองแบบนั้นไม่ได้ เช่น เร่ืองข่มขืน มันน่าสนใจมากท่ีมันเกิดข้ึน จากการที่
กลุ่มผู้ชมจํานวนหนึ่งที่เร่ิมรู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วกับการที่พฤติกรรมการข่มขืนที่มีอยู่ในละครกลายเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาและยอมรับได้ ซ่ึงจําได้ว่าเราพูดเร่ืองเหล่านี้กันมา ๑๐ ปี ๒๐ ปี ซ่ึงถ้าพูดอย่างวิเคราะห์ว่ามันมีรากเพราะ
เป็นเรื่องความเป็นหญิงในสังคมไทยไม่สามารถมีความพึงพอใจในเรื่องเพศ มันเป็นเร่ืองผิดกับค่านิยมอะไร
บางอย่าง เข้าใจว่ามิติท่ีคนท่ีทํางานส่ือสารคิดว่าจริงๆ ผู้หญิงก็เต็มใจแต่ในละครไม่สามารถแสดงออกให้ไปขัดกับ
ค่านิยมของสังคมไทยได้ มันเป็นบทสนทนาที่สนุกของคนในสังคม อย่างกรณีละครเรื่อง ฮอร์โมน คนบางกลุ่ม
ยอมรับได้เพราะเป็นมุมมองเก่ียวกับเร่ืองเพศ ท่ีเรื่องเพศ การสื่อสารเร่ืองเพศเกิดข้ึนได้ แต่อีกกลุ่มมองว่าเป็น
ละครที่ย้อนทําลายค่านิยมวัฒนธรรมบางอย่าง เราคิดว่าถ้าบทบาทที่อาจไม่ใช่ กสทช. แต่รวมทั้งภาควิชาการ ภาค
วิชาชีพ ภาคประชาสังคม อาจร่วมถกกันเพื่อสร้างเส้นท่ีเราจะไม่ข้ามร่วมกันให้ชัดและข้ึนอยู่กับบริบทของสังคม 
เช่น ภาพการใช้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ มานําเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อดึงดูดยอดขาย แต่บางสังคมการที่
ผู้หญิงจะเปิดเผยและไม่ถูกการตีตราจากสังคม เช่น ที่ฟิลิปปินส์ที่ผู้หญิงบางกลุ่มมารวมตัวกันและบอกว่าฉันก็มี
สิทธิ์ทําเซ็กส์ซ่ีหน่อยๆ ได้ จะเห็นว่าตรงนี้มีความซับซ้อน ไม่ได้เป็นกรอบแข็งๆ แนวโน้มอาจต้องค่อยๆ เขย่าสิ่ง
เหล่านี้เข้าด้วยกันในสังคม ถ้าทําให้เป็นรูปธรรมอาจจะลองตั้งเป้าหมายว่าต้องการให้เกิดอะไรข้ึนใน ๓ ปีน้ี หากจะ
ทําทุกเร่ืองทั้งชีวิตก็คงทําไม่หมด 

 
คุณจิตติมา  ภาณุเตชะ: พอฟังทุกท่านก็มีความคิดว่าในเร่ืองนี้น่าจะมีการทํางานอย่างต่อเนื่องและ

กําหนดยุทธศาสตร์ในการทํางานบางอย่าง คือ 
๑) Guideline ไม่ว่าจะเป็นร่างจริยธรรมอะไรก็ตาม ไม่ควรออกมาโดดๆ ควรออกมาในคู่กับยุทธศาสตร์

และต้องการทํางานได้จริง ควรกําหนดภาคีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น้ีด้วย กสทช. น่าจะเป็นหัวหอกในการ
เคลื่อนยุทธศาสตร์นี้ และอาจต้องร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายท่ีในฐานะของคนเป็นผู้บริโภคสื่อ และมุมมองของตน
มองว่ามีกลุ่มท่ีเป็น Active Citizen ที่มีความเข้าใจในประเด็นเรื่องเพศ ในประเด็นเรื่องเพศหญิง ก็มีกลุ่มคนที่อยู่
ในระดับพื้นท่ีตําบลที่มาพูดคุยว่าจะให้ลูกหลานเราได้เรียนรู้เร่ืองผู้หญิงผู้ชายออกจากกรอบของสื่ออย่างไร แต่ต้อง
มีคนมารับลูกและมีสะพานเชื่อมร้อยคนเหล่านี้ เช่น เอาร่างจริยธรรมฯ ที่ อ.ชเนตตีทํามาเป็นเครื่องมือให้ผู้บริโภค



ใช้ Check list และและมีช่องทางส่งเสียงว่าเราเห็นอะไรตรงไหน เป็นการกลับไปที่ผู้บริโภคเองด้วย ดังนั้นใน
มุมมองของกลุ่มผู้บริโภคน่าจะมีการกระตุ้นและส่งเสริม ยินดีถ้า กสทช. พร้อมก็ยินดีเข้าไปช่วย 

๒) เห็นด้วยกับผศ.นลินี เรื่องบทละคร อาจต้องลงทุนแบบเกาหลีใต้ที่ผลิตละครเร่ือง แดจังกึม ก็ต้องลอง
ทําให้คนดูเห็นว่าสังคมไทยมีอะไรแบบนี้ แล้วทําให้เห็นตัวอย่างมีมาตรการส่งเสริมที่มีกระบวนการไม่ใช่มีแต่รางวัล
แต่เป็นการบูรณาการ 

๓) การจัดฝึกอบรมโดย กสทช. และให้อยู่ในกระบวนการของการทํางานควบคู่กันภายใต้การกํากับดูแล
ของกสทช. และทํางานร่วมกับทุกภาคส่วน ในลักษณะการส่งเสริม ท้ายสุดต้องมีสิ่งที่เป็นหลังพิงให้กับสังคม เป็น
มาตรการอะไรบางอย่างให้สังคมท่ีจะบอกว่ามันคาบเส้นไม่ได้ ก็กลับมาว่าหลังพิงตรงน้ีจะมีลักษณะอย่างไร แต่ให้
สั้น กระชับ แต่สะท้อนให้เห็นฐานคิดของมุมมองต่างๆ 

 
ผศ.นลินี  สีตะสุวรรณ: เวลาอาจารย์พูดถึงหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ หรือข่าว ความรุนแรงเร่ืองผู้หญิงผู้ชาย 

อะไรก็ตามไม่ใช่ท่ีเขาอยากนําเสนอ แต่เม่ือพูดถึงโฆษณา ทุกๆ ข้อท่ีเขียนมาเป็นการท่ีให้เจ้าของเห็นตามเขา มัน
จะออกไปในเชิงรู้เท่าทันสื่อ ถ้าออกไปทางกฎหมายเขาจะทํางานลําบาก แต่ตรงนี้จะทําอย่างไรให้คนดูรู้ว่า            
น่ันแหล่ะเขาหลอกเธอ แต่ถ้าจะไปออกอะไรบังคับมันจะยากมากเลยตรงนี้  

 
คุณธนิดา  กิจบํารุง รักษาการผู้จัดการข่าว แผนกเด็กและเยาวชน ช่อง ๓: ขอเพิ่มเร่ืองของภาคีและ

เรื่องการทําวิจัย มีสิ่งหน่ึงท่ีเป็นโจทย์ที่ทําให้สื่อกระแสหลักไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวี หนังสือพิมพ์ วิทยุ ก็จะมีสื่อกระแส
รอง เช่น ทีวีดาวเทียม ยกตัวอย่างเร่ืองใกล้ตัว อย่างทีวีดิจิตัลท่ีประมูลมา ๒๐ กว่าช่อง การแข่งขันทางการตลาด
สูงมาก ดังน้ัน การทําธุรกิจต้องไปให้ถึงจุดคุ้มทุน ปัญหาท่ีตามมาที่เป็นหนามยอกอกที่จะทําให้สื่อกระแสหลักอาจ
ต้องลดหย่อนมาตรการอะไรของตนเองไป หรือลงมือแข่งกับสื่อกระแสรองบางส่วน อันน้ีก็จะเรียนฝากไปถึงกสทช. 
ว่า ถ้าจะมีการออกข้อตกลงหรือความร่วมมือจริงๆ อยากให้เอ้ือมมือไปให้ครบให้เอ้ือมให้ถึง เช่น ตนเอง เคยดู
โทรทัศน์ทางดาวเทียม คนไทยทํา ออกอากาศในเมืองไทยพิธีกรเป็นผู้ชาย สวมกางเกงในตัวเดียวสีขาว แต่ปรากฏ
ว่ารายการเขาโฆษณาแน่นมาก เหมือนกรณีช่อง ๓ ทําไมอันน้ีทําไม่ได้ อันน้ันได้ เราจะถูก Monitor อยู่ตลอดเวลา
ทําให้ขยับตัวได้ยาก เป็น Notice ท่ี Agency หรือแหล่งทุนพูดถึงว่าทําไมที่อ่ืนทําได้ และตอนนี้สื่อกระแสรองมีตัว
เสริมที่ดึงคนไปจากหน้าจอหลักได้ เราพูดเลยไปถึงสื่อท้องถ่ิน ตรงน้ีถ้าคิดว่าจะทําแล้วให้มีภาคีเพิ่ม ก็อยากฝาก
เสริมเร่ืองนี้ไปด้วย 

 
คุณณัฐยา  บุญภักดี เจ้าหน้าที่บริหารแผนงานด้านเยาวชน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 

ประจําประเทศไทย (UNFPA): ตอนเดือนกรกฎาคมปี ๒๕๕๕ กสทช. จัดเวทีคุยเร่ืองทํานองนี้ วันน้ันได้เข้าร่วม
และลองเขียน Diagram ไว้ อยากมองภาพและปิดภาพรวมไว้ ตอนนี้หลายท่านเห็นว่าเพื่อจะบรรลุผลต้องมองไป
ด้วยกัน ถ้าเราทํางาน ๓ ขาไปด้วยกัน โดยท่ี กสทช. หรือใครก็ได้ท่ีอาสามาเป็นเจ้าภาพในการทํางานไปด้วยกัน 
ขาที่ ๑ เป็น Co regulation ที่อ.ชเนตตี พยายามจะทําอยู่ หรือพัฒนาไปเป็น Self-Regulation และมีการ
ส่งเสริมเชิงบวก ขาที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งเชิงกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค  เท่าท่ีทราบภาคประชาสังคมที่
ทํางานด้านคุ้มครองผู้บริโภคก็พยายามสร้างเครือข่ายของ Active Citizen ท่ีสามารถเป็นตัวฟิวเตอร์คัดกรองหรือ 
Detect พบการใช้สื่อที่ละเมิดไปทางที่ผิด ว่าเกิดข้ึนตรงไหน อย่างไร ที่เห็นมีการร้องเรียนกันมา และกลไกพวกนี้ก็
จะเก่ียวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เรื่องการฟ้อง ซ่ึงตรงน้ันต้องทําให้เข้มแข็ง ให้เข้าถึงง่ายและสะดวกที่ผู้บริโภค
จะใช้สิทธิของตนเองทางกฎหมาย ขาที่ ๓ เรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนโดยท่ัวไป หลายๆ ท่านพูด
ถึงเร่ืองของการรู้เท่าทันสื่อ เร่ืองการสร้างความตระหนักที่ประชาชนทั่วไปจะสามารถแยกแยะได้ หรือที่คุณจิตติมา 



เสนอว่าจะทําเป็น Check list  ท่ีภาคประชาสังคม ภาคทางการศึกษาจะทําให้รู้เท่าทันสื่อ การมี Guideline 
อย่างเดียวคงไม่พอ ถ้าต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงๆ ก็ต้องทํางานไปด้วยกัน ยกตัวอย่างโรงเรียนประถม
แห่งหนึ่งที่อ่านข่าวเจอ ที่สวีเดน ได้ทดลองหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ เด็กๆ ก็ไปเจอว่าโบว์ชัวร์ขายของเล่นเด็กในเมืองที่
พวกเขาอยู่ ของเล่นเด็กผู้หญิงก็เอาแต่พวกหม้อข้าวหม้อแกง บาร์บ้ี แต่งตัวตุ๊กตา เครื่องซักผ้าของเล่น เป็นสีชมพู 
ส่วนของเล่นเด็กผู้ชายจะเป็นสีน้ําเงินมีปืน มีอุปกรณ์ช่างอะไรแบบน้ี ปรากฏว่าเด็กประถมโรงเรียนนี้ที่ทําเร่ือง
รู้เท่าทันสื่อ ก็เอาอันน้ีมาวิเคราะห์กันและก็ไปฟ้องห้างนี้ ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลก ในเมืองไทยเรามีชุมชนท่ีเขา
พยายามทําเร่ืองรู้เท่าทันสื่อ และใช้วิธีเชิงบวก ให้รางวัล ท่ีตนเองเคยไปเยี่ยมเขาที่ระยองมีทุ่งควายกินอะวอร์ด 
เป็นชื่อหมู่บ้านหน่ึงท่ีมีภาคประชาสังคมที่เป็นคนที่น่ันและทํางานมายี่สิบกว่าปีให้ชุมชนมีความเข้มแข็งให้จัดการ
ตนเองได้ในการสร้างความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสื่อก็เป็นหนึ่งในนั้น ก็มีการ Check Rating และเชิญช่องหรือรายการที่
ได้รับรางวัลไปรับรางวัลด้วยในแต่ละปี อันนี้เป็นโมเดลท่ีทําได้เลย ในส่วน Guideline ตัวนี้จะมีสื่อพันธมิตรอยาก
ลองทําดูหรือไม่ และลองดูว่าจะกระทบกับ Rating หรือเปล่าถ้าเราทําตามนี้ เพื่อท่ีจะพัฒนาไปด้วยกัน ให้เป็น 
Guideline ที่เป็นไปได้จริงแล้วก็อยู่ตรงกลางระหว่างสิทธิเสรีภาพสื่อ การทํามาหากิน การทําเพื่อออกสื่อ
สาธารณะ ก็หาสื่อพันธมิตรมาทํานําร่องไปด้วยกัน หาชุมชน หาสถาบันการศึกษาที่จะทําเร่ืองเหล่านี้นําร่องไป
ด้วยกัน และทํางานกับกลไกในการคุ้มครองสื่อก็มี  NGO ที่ทําเรื่องเหล่านี้อยู่ และให้เป็น Model ไปด้วยกันแบบ
นี้ ทดลองไป ๒-๓ ปีเป็น Action Research ก็ได้ มันจะได้ขยับไปจากการที่เรายังติดอยู่ตรงนี้ก็ขอเสนอสํานักงาน 
กสทช. เสนอทุกท่าน 
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